

# ทับทูน

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 18 มีนาคม 2564

ปีที่: 18

ฉบับที่: 4195

หน้า: 1 (บนขวา), 8

Col.Inch: 41.18

Ad Value: 32,944

PRValue (x3): 98,832

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: CHAYO ซื้อหนี้หมิ่นล้าน  
คง DOD ทำสินค้ากัญชง

## CHAYO ซื้อหนี้หมิ่นล้าน คง DOD ทำสินค้ากัญชง

**ทับทูน - CHAYO เตรียมที่ดิน 3 แปลง**  
รวม 47 ไร่ ปลุกกัญชง เล็งออกโปรดักต์  
ร่วม DOD กว่า 5 รายการ ปลายปีนี้  
ด้านธุรกิจจับซื้อหนี้ด้วยคุณภาพยังเดินหน้า  
ตามเป้า 1 หมื่นล้านบาท ขณะที่ธุรกิจ  
ปล่อยสินเชื่อ → → **อ่านหน้า 8**



สุชสันต์ ยศะสินธุ์

### CHAYO (ต่อจากหน้า 1)

ปีนี้คาดว่าจะ 200 ล้านบาท ด้านบริษัทย่อย JV คาด  
ปีนี้ได้ข้อสรุปการลงทุน

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร บริษัท ซีโอย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ  
CHAYO เปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัท 555 ซุปเปอร์  
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CHAYO ได้ทำบันทึก  
ข้อตกลงร่วมกับ DOD ในการให้ DOD เป็น  
ผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์กัญชง ทั้งจากในประเทศและต่าง  
ประเทศ เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัท 555 ซุปเปอร์  
นำไปเพาะปลูกภายใต้หลักเกณฑ์หรือวิธีการ  
ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้กัญชงที่มีคุณภาพ  
เหมาะสม และมีสัดส่วนสารสำคัญที่จะนำมาใช้  
ประโยชน์ในทางการค้า

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินที่พร้อมพัฒนา  
ในทำเลศักยภาพในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความ  
เหมาะสมแก่การเพาะ จำนวน 3 แปลง ได้แก่  
8 ไร่, 12 ไร่ และ 27 ไร่ เป็นต้น และอยู่  
ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างไรก็ตาม  
ผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกนั้น ทาง DOD จะ  
เป็นผู้รับซื้อผลผลิตกัญชงดังกล่าว นำมาพัฒนา  
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชง  
เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัท 555 ซุปเปอร์ ต่อไป

#### ● รายได้ธุรกิจกัญชงเข้าปี 65

สำหรับธุรกิจสินค้าปลายน้ำนั้น ทาง DOD  
จะเดินหน้าผลิตให้กับบริษัทนั้น มีจำนวน 8

ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์เพื่อการขับ  
สารพิษในลำไส้ 2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุง  
ข้อเข่า 3. ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองช่วยในการผ่อนคลาย  
และนอนหลับ 4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
เพื่อบำรุงผิว 5. ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับบำรุง  
สุขภาพ 6. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควบคุม  
ไขมัน 7. ผลิตภัณฑ์เพื่อความชุ่มชื้นแก่ผิว และ  
8. ผลิตภัณฑ์ลดเรื้อรังหรือวัย เป็นต้น

เบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะมีการพิจารณาเลือก  
ผลิตภัณฑ์เด่นๆ เพื่อนำมาจำหน่ายประมาณ 5  
ผลิตภัณฑ์และคาดว่าจะสามารถออกจำหน่ายได้ภายใน  
ไตรมาส 4/2564 นี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามในการผลิต  
และจำหน่ายสินค้าที่ตกลงร่วมกัน อยู่ในขั้นตอน  
การรอเพื่อขอขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการ  
อาหารและยา (อย.) คาดจะสร้างยอดขายได้ดีกว่าปี  
ก่อน และในปี 2565 คาดว่าจะสามารถเริ่มสร้างผล  
กำไรให้กับบริษัทได้

#### ● เร่งซื้อหนี้เข้าพอร์ต

สำหรับแผนการดำเนินงานในธุรกิจหลักปี 2564  
บริษัทวางงบการลงทุนราว 1,200 ล้านบาท เพื่อรองรับ  
การซื้อหนี้ด้วยคุณภาพจากธนาคารพาณิชย์เข้ามา  
บริหารในพอร์ตเพิ่มอีกมากกว่า 10,000 ล้านบาท ส่วน  
ธุรกิจติดตามหนี้ในปี 2564 คาดเติบโตไม่น้อยกว่า  
25% เนื่องจากการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้าพอร์ตเพิ่มขึ้น  
ทำให้บริษัทมีมูลหนี้ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเชื่อว่าการพักชำระ  
หนี้ของลูกหนี้ในปีนี้อาจเบาลงกว่าปี 2563 อย่างไรก็ตาม  
บริษัทยังคงปรับโครงสร้างและช่วยเหลือลูกหนี้ต่อไป

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564 ที่  
ผ่านมา บริษัทเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อรับซื้อหนี้  
ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่ม คิดเป็นมูลหนี้ประมาณ  
100 ล้านบาท โดยหลักการรับซื้อหนี้เน้นบริษัทที่ยังคง  
มุ่งเน้นในหนี้ด้วยคุณภาพที่มีราคามีความเหมาะสม  
เป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทยังมีการเจรจากับทางสถาบัน  
การเงินอื่นๆ เพิ่มเติมอีก 4 ราย เบื้องต้นคาดว่าจะ  
เห็นความชัดเจนประมาณ 1-2 ราย ภายในไตรมาส  
1/2564 นี้

ด้านธุรกิจปล่อยสินเชื่อในปี 2564 บริษัทวางเป้า  
ยอดการปล่อยสินเชื่อใหม่ 200 ล้านบาท จากสิ้นปี  
2563 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงให้ความสำคัญระมัดระวังใน  
การปล่อยสินเชื่อใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้  
สงสัยจะสูญ (NPL) ในสถานะเศรษฐกิจเช่นนี้ต่อไป

ขณะที่ NPL ปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับต่ำ  
ขณะที่ "บริษัท ซีโอย กรุ๊ป จำกัด"  
(CHAYO JV) ในตอนนี้อยู่ระหว่าง  
การขอใบอนุญาตจากทางธนาคาร  
แห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการการซื้อ  
สินทรัพย์ประเภทมีหลักประกันขนาด  
กลาง-ขนาดใหญ่ เนื่องจากการจัดตั้ง  
บริษัทในลักษณะ "กิจการร่วมค้า" (Joint  
Venture) จะช่วยให้สามารถระดมทุนเพื่อ  
นำมาซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเข้ามาบริหาร  
เพิ่มเติมได้ คาดว่าจะได้ความชัดเจน  
ภายในครึ่งแรกของปี 2564 ทั้งนี้ตั้งเป้า  
ภายใน 2 ปี (64-65) สามารถขยายพอร์ต  
สินทรัพย์ทั้งของบริษัทและบริษัท JV ที่ 8  
หมื่นล้านบาท